

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/TB-UBND

Phù Thọ, ngày 11 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc tại buổi làm việc với huyện Phù Ninh

Ngày 05/9/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc làm việc với huyện Phù Ninh nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2012, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2012 và cho ý kiến về một số kiến nghị, đề xuất. Dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Phù Ninh và các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện. Sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo và ý kiến của các ngành, các thành phần dự họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Dân Mạc kết luận như sau:

1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2012:

Chủ tịch UBND tỉnh hoan nghênh cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể huyện Phù Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả khả quan trong điều kiện nền kinh tế chịu nhiều tác động của giảm phát, các chính sách nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Nhà nước, nhiều chỉ tiêu ước thực hiện cả năm đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

*** Về nhiệm vụ trong thời gian tới:**

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, những tháng cuối năm 2012 và năm kế hoạch 2013, kinh tế - xã hội của huyện sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức do tác động của lạm phát và tình hình khó khăn của năm 2012. Phù Ninh là địa bàn trong vùng kinh tế động lực của tỉnh, có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển kinh tế. Vì vậy, huyện cần chỉ đạo tập trung phát triển công nghiệp, lấy công nghiệp là ngành sản xuất hàng đầu để tạo sự bứt phá, có bước đi thích hợp, xác định thứ tự ưu tiên đề xuất với tỉnh để đầu tư, thu hút nguồn lực vào địa bàn.

Những tháng cuối năm 2012, huyện cần phải xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, trong đó cần chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, phòng, trừ sâu bệnh hại lúa để phấn đấu sản xuất vụ mùa đạt được kết

quả cao nhất, không thấp hơn vụ mùa năm trước, để hoàn thành chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp cả năm. Cần chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất vụ đông theo kế hoạch đã được UBND tỉnh giao: Chú trọng đảm bảo diện tích gieo trồng và nâng cao diện tích giống mới, có năng suất chất lượng, hiệu quả cao.

Về thu chi ngân sách nhà nước: Thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó cần tập trung chỉ đạo công tác thu nhằm khai thác các nguồn thu trên địa bàn để bù đắp thiếu hụt do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế và đáp ứng các nhu cầu chi phát sinh trên địa bàn huyện.

Về trật tự an toàn xã hội: Kiên quyết lập lại trật tự trong khai thác cát sỏi trên địa bàn, chấm dứt tình trạng khai thác trộm, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, khai thác cát sỏi trên Sông Lô. Tăng cường công tác giáo dục kết hợp với xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, hạn chế tình trạng xảy ra các vụ trọng án trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục đối với thế hệ trẻ để đảm bảo an ninh trật tự và kỷ cương xã hội, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng như thời gian qua. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn: Tuần tra, kiểm soát giao thông để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn tại các khu vực phức tạp về giao thông. Giao Công an tỉnh chỉ đạo nghiệp vụ và tăng cường phương tiện, lực lượng để huyện Phù Ninh sớm khắc phục những tồn tại về trật tự, an toàn xã hội và tai nạn giao thông.

Về Giáo dục và Đào tạo: Thời gian qua, kết quả chung về giáo dục và đào tạo của huyện chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và lợi thế của huyện trong lĩnh vực giáo dục so với các địa bàn khác trong tỉnh, huyện cần xác định trọng tâm trong công tác giáo dục, đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sản xuất công nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và các vùng phụ cận. Trước mắt cần quan tâm đến chất lượng giáo dục đại trà, mũi nhọn của các cấp học.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới tại xã An Đạo để cơ bản đạt được các tiêu chí của xã nông thôn mới trong năm 2012, tỉnh sẽ có các hỗ trợ cần thiết để đầu tư, xây dựng các tiêu chí của các xã điểm; huyện cần tập trung nguồn lực và huy động sự vào cuộc của người dân để xây dựng các xã còn lại hoàn thiện các tiêu chí theo hướng dẫn.

Về môi trường: Huyện Phù Ninh nằm trong địa bàn động lực phát triển kinh tế của tỉnh, vì vậy tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, có địa điểm được quy hoạch là nơi chôn lấp rác thải của tỉnh, vì vậy huyện cần coi trọng công tác bảo vệ môi trường, cần phối hợp với các sở, ngành của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các vi phạm về môi trường, kiên quyết xử lý kịp thời các sai phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo các quy định hiện hành. Đối với hoạt động của doanh nghiệp xử lý rác tại Trạm Thản, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường

phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, xem xét xử lý đối với các vi phạm, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Huyện cần chú ý xem xét giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại theo đúng các quy định để góp phần ổn định trật tự xã hội trên địa bàn, tập trung phát triển sản xuất.

2. Về một số kiến nghị, đề xuất của huyện:

2.1. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông tuyến từ bệnh viện đa khoa huyện đi thị xã Phú Thọ: Đây là tuyến đường quan trọng nối giữa huyện Phù Ninh và thị xã Phú Thọ, tạo điều kiện phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc xây dựng nông thôn mới các xã lân cận; UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng và hỗ trợ trên cơ sở tỉnh và huyện cùng chung trách nhiệm đầu tư xây dựng đối với 1,2 km còn lại: Giao UBND huyện Phù Ninh bố trí từ nguồn ngân sách của huyện 1,5 tỷ đồng; UBND thị xã Phú Thọ bố trí 1 tỷ đồng, số còn lại 2 tỷ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh xem xét hỗ trợ để hoàn thiện tuyến đường:

2.2. Về đề nghị cho triển khai thi công tuyến đường tỉnh lộ 323C: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; nghiên cứu, đề xuất cơ chế hỗ trợ đầu tư giữa nhà nước, huyện và doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư xây dựng đường để phục vụ phát triển kinh tế đối với địa bàn và đi lại của nhân dân.

2.3. Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến 323D, 323E: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc nhà thầu (Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường) đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đã đề ra.

2.4. Về đề nghị hỗ trợ kinh phí nạo vét hệ thống kênh mương trên địa bàn: Đồng ý về chủ trương, trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí từ nguồn hỗ trợ của Trung ương cho tỉnh để giải quyết hậu quả do lũ lụt năm 2012, huyện cân đối ngân sách để bố trí 50% thực hiện nạo vét, các xã động viên nông dân giải phóng mặt bằng. Về lâu dài, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu lập dự án nâng cấp kênh tiêu để đảm bảo sản xuất nông nghiệp ổn định bền vững.

2.5. Về đề nghị cho quy hoạch chuỗi công nghiệp dịch vụ cảng An Đạo - Từ Đà, Vĩnh Phú nối điểm xuống đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại Hùng Lô: Đồng ý về chủ trương lập quy hoạch chuỗi cụm công nghiệp - dịch vụ theo đề nghị. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất hướng quy hoạch chuỗi cụm công nghiệp - dịch vụ nhằm kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước để khai thác lợi thế của khu vực khi có kết nối với đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

2.6. Về đề nghị khảo sát, thiết kế và tổ chức kè đoạn sông Lô tại địa bàn xã Trì Quận: Do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão, vị trí bờ sông Lô thuộc xã Trì Quận bị sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến hệ thống đê và nhân dân trên địa bàn; đồng ý về chủ trương lập dự án để xử lý khẩn cấp đối với vị trí nguy hiểm. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND tỉnh quyết định.

+ Về đề nghị đầu tư xây dựng Cầu Then qua Sông Lô: Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối liền giữa tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc qua địa bàn huyện Phù Ninh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương giữa vùng động lực kinh tế của tỉnh với các tỉnh Đông Bắc. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc thống nhất phương án đầu tư xây dựng về: Hình thức, quy mô, nguồn vốn đầu tư; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Vậy, thông báo để huyện Phù Ninh, các sở, ngành liên quan biết và thực hiện.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)

Nguyễn Trung Kiên